



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง
ระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.เรณู สมใจเดียว	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๑๘)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๑๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	น.ส.จิรภา ทองจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๑๘)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๑๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสามารถ ตันอริยกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวเรณู สมใจเตียบ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๗ วช (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๑๘)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๘ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ และระดับ ๖ เป็นเวลา ๔ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖ (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๘ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๗๑๑๘๗๗๖๔</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๙</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวเรณู สมใจเดียว

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๑๘)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลมารดาที่มีภาวะน้ำคร่ำน้อยและได้รับการเร่งคลอด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา มารดาหญิงไทยอายุ ๒๖ ปี ครรภ์ที่ ๓ อายุครรภ์ ๔๑ สัปดาห์ ๒ วัน มาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เนื่องจากแพทย์นัดมาฝากครรภ์และทำอัลตราซาวด์พบว่า มีภาวะน้ำคร่ำน้อย จึงรับไว้ในโรงพยาบาล ที่หอผู้ป่วยห้องคลอด เมื่อวันที่ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ (HN ๔๙๗๕๘-๕๒, AN ๑๙๘๕๔-๕๒) อุณหภูมิร่างกาย ๓๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๐/๕๐ มิลลิเมตรปรอท ปากมดลูกเปิด ๑ เซนติเมตร ไม่มีความบางของปากมดลูก ระดับส่วนน้ำ -๓ ฤงน้ำคร่ำยังไม่แตก ส่วนน้ำทารกเป็นสีเขียว สดุดีแพทย์วางแผนให้สารละลายเร่งคลอดทางหลอดเลือดดำ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ก่อนคลอดมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการคลอดและภาวะน้ำคร่ำน้อย อธิบายให้ข้อมูลมารดาเรื่องการคลอด ภาวะน้ำคร่ำน้อยและการปฏิบัติตัว วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ มารดาได้รับสารละลายเร่งคลอดตามแผนการรักษา หลังให้สารละลายเร่งคลอดมารดาเริ่มเจ็บครรภ์ถี่ขึ้น เวลา ๑๕.๓๐ น. เจาะ ฤงน้ำคร่ำลักษณะน้ำคร่ำใส ให้การพยาบาลเพื่อลดอาการเจ็บครรภ์และฟังเสียงหัวใจทารกเป็นระยะ เวลา ๑๙.๐๐ น. ปากมดลูกเปิด ๑๐ เซนติเมตร พยาบาลแนะนำการเบ่งคลอด มารดาคลอดเองทางช่องคลอดเวลา ๑๙.๕๕ น. ทารกเพศชาย น้ำหนัก ๓,๒๐๐ กรัม คะแนนแอฟการ์นาที่ ๑ = ๑๐ คะแนน นาที่ที่ ๕ = ๑๐ คะแนน หลังคลอดมดลูกหดตัวไม่ดี คลึงมดลูกและให้ยากระตุ้นการหดตัวของมดลูก หลังจากนั้นประเมินการหดตัวของมดลูกซ้ำ มดลูกหดตัวดี สูญเสียเลือด ๓๐๐ มิลลิลิตร ภายหลังเย็บซ่อมแซมแผลฝีเย็บ นำทารกมากระตุ้นให้ดูดนม สังเกตอาการมารดา ๒ ชั่วโมงหลังคลอด มีเลือดออกเพิ่ม ๕๐ มิลลิลิตร มดลูกหดตัวดี จึงย้ายมารดาพร้อมทั้งทารกไปยังหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด มารดานอนโรงพยาบาลเป็นเวลา ๔ วัน สดุดีแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ระหว่างให้การดูแลมารดามีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคลอดและสามารถตอบสนองต่อความเจ็บปวดได้อย่างเหมาะสม เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคลอด สามารถเผชิญกับความกลัว วิตกกังวลและสถานการณ์การคลอดได้ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอด มีความปลอดภัยทั้งมารดาและทารก ทำให้มารดามีการรับรู้และเกิดประสบการณ์การคลอดที่ดี

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. มารดาในระยะคลอดมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะน้ำคร่ำน้อย การคลอด ช่วยลดความกลัวและความวิตกกังวลต่อการคลอด

๒. ทารกในครรภ์ได้รับการดูแลที่เหมาะสม สามารถคลอดได้อย่างปลอดภัย

๓. พยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลในระยะคลอดของมารดาที่มีภาวะน้ำคร่ำน้อย

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาระบบป้องกันการตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก

๒. เพื่อป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนจากการตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก

เป้าหมาย

เพื่อหาแนวทางการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ลดอัตราการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก

๒. พยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก

และดูแลมารดาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เป็นแนวทางในการดูแลมารดาเพื่อป้องกันการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรกและนำมาประยุกต์ใช้กับมารดาที่คลอดทางช่องคลอด